



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
เรื่อง การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหากรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2566

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ข้อ 76 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งในสิ้นปี 2565 มีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จึงขอประกาศกำหนดวิธีการและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 ดังนี้

1. การประกาศรายชื่อกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

สหกรณ์ฯ จัดทำประกาศรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง ในสิ้นปี 2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2566 ส่งให้สำนัก กอง ศูนย์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงาน สอ.พช. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกที่จะแจ้งปรับปรุงรายชื่อ หรือที่อยู่ให้ถูกต้อง ให้แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ /และหรือสังกัดหน่วยงานอื่น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาได้ทางเว็บไซต์ ที่ www.cddco-op.com และรายชื่อตามที่สหกรณ์ปิดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

2. การกำหนดส่งบัตรลงคะแนนสรรหา

สหกรณ์ฯ จะส่งบัตรสรรหาให้กับสมาชิกทุกคน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

3. วิธีการลงคะแนนสรรหา

เมื่อได้รับบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้ลงคะแนนโดยระบายด้วยปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงินหรือดินสอดำ 2 B ในเครื่องหมายวงกลม ○ ในบัตรสรรหาที่สหกรณ์ฯ ส่งมาให้ ให้เต็มวงกลมแล้วบรรจุในซองพร้อมปิดผนึก ส่งไปยังสหกรณ์ฯ ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

โดยให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ลงคะแนนในบัตรสรรหา และดำเนินการส่งกลับมายังสหกรณ์ฯ โดยด่วน เพื่อมิให้บัตรสรรหาเกิดการตกหล่น และเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่สามารถนำมานับคะแนนได้ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

4. กำหนดการส่งบัตรสรรหากลับสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ลงคะแนนสรรหาเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งบัตรสรรหากลับมาที่ตู้ ปณ.28 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215 ภายในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

5. การเก็บรักษาบัตรสรรหา

ให้คณะกรรมการการสรรหาฯ และกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ไปรับบัตรสรรหาที่สมาชิกส่งกลับมาทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.28 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) จำนวน 3 – 5 วันต่อครั้ง ครั้งสุดท้ายคือในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. และให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายนำบัตรสรรหามาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สหกรณ์ฯ กำหนด สำหรับบัตรสรรหาที่ส่งถึงสหกรณ์ฯ หลังวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ฯ จะไม่นำมานับเป็นคะแนน แต่จะนำไปรวมเป็นสถิติผู้ใช้สิทธิสรรหาเท่านั้น

6. กำหนดวันที่ สถานที่นับคะแนนสรรหา และวิธีการนับคะแนน

คณะกรรมการสรรหาฯ จะควบคุมการนับคะแนนบัตรสรรหา และประมวลผลบัตรสรรหาด้วยเครื่องนับคะแนน ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

7. การแจ้งผลการนับคะแนนสรรหา

ให้ประธานคณะกรรมการการสรรหาฯ ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา และแจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทราบผลการนับคะแนนสรรหา

8. การคัดค้าน

กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ต้องการคัดค้านผลการสรรหา ให้ส่งหนังสือคัดค้านถึงประธานคณะกรรมการสรรหา ภายใน 5 วัน นับจากประกาศผลการนับคะแนนสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการสอบสวนพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565



(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณห์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด